

12 พฤติกรรมผู้ชายชอบ...ยี้...ที่ (เขา) ไม่ควรทำ (2)

นำเสนอเมื่อ : 25 พ.ย. 2552

12 พฤติกรรมผู้ชายชอบ...ยี้...ที่ (เขา) ไม่ควรทำ (2)

ต่อจากครั้งที่แล้ว ว่าด้วยเรื่องของนิสัยผู้ชายที่มักจะออกอาการ ยี้ ในสิ่งที่ผู้หญิงนั้นต้องการหรืออยากให้เขามีบ้าง จริง ๆ แลวนิสัยแปลก ๆ ของมนุษย์ที่บอกว่าตัวเองมาจากดาวอังคาร ก็มีซะมากมาย ชนิดวิเคราะห์กันเป็นสัปดาห์ก็ไม่หมด ต่อจาก 6 พฤติกรรมของสัปดาห์ที่แล้ว ลองลึกลงพฤติกรรมที่ 7 ดังต่อไปนี้

พฤติกรรมที่ 7 : ผู้ชาย ไม่ชอบเล่าโลมก่อนเริ่มเกมรัก

ทำไม??? ข้อนี้ไปหน่อยแต่เป็นเรื่องจริง ถึงวันที่นั้นคุณผู้ชายควรใส่ใจในสิ่งที่ผู้หญิงต้องการบ้าง เธอเรียกร้องมา!!! ยามที่คุณทั้งคู่เมคเลิฟ ผู้ชายอย่าเพิ่งปล่อยสัญญาณดิบออกมาลวน ๆ กรุณาใส่ความรู้สึก อารมณ์และความรักลงไปด้วย โดยการคอย ๆ เล่าโลมในสไตลของคุณ ปลุกไฟรักให้คุณทั้งคู่มีความสุขไปด้วยกัน พวกเขาเหล่าผู้ชายให้เหตุผลว่า ก็อารมณ์มันรอไม่ได้ อะไร ๆ กำลังจะไปถึงที่หมายอยู่รอมร่อ เรื่องนั้นไว้ทีหลังก็ได้เนี่ยา แหม ใครจะกินของหวาน ก่อนที่จานหลักจะเสิร์ฟได้เยอะขนาดไหนกันเชียว ไหน ๆ ก็ไหน ๆ สวาปามอาหารจานหลักเลยก็อึดเหมือนกัน

ผู้ชายควรรู้ไว้ : จริงอยู่เวลาหิวกินอะไรให้อิ่มท้องก็เพียงพอแล้ว แต่ไม่ใช่แค่อาหารธรรมดา รับประทานอย่างมีศิลปะสักหน่อย นอกจากจะอร่อยขึ้นกว่าสวาปามแบบดิบ ๆ แลว แนนอน คุณคาทางสารอาหารก็จะบำรุงร่างกายและหัวใจคุณให้แข็งแรงขึ้นด้วย

พฤติกรรมที่ 8 : ผู้ชาย ชอบโยนสัมภาระจัดกระจาย

ผู้หญิงเขาอยากบอกว่า นิสัย เรียบง่าย กับ มั่งง่าย นั้น ต่างกันเพียงเส้นบาง ๆ เสื้อเชิ้ต ถุงเท้า กระเป๋า เนกไท ไซตรงไหน แต่ไม่เคยถอดตรงนั้น ทิ้งสะเปะสะปะ จัดกระจาย ที่ของสะสมของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น วัสดุดีไป หนังสืออย่างว่าที่สะสมไว้ เก็บเรียบเก็บเรียง ชนิดสืบหาอย่างไม่เจอ รวมไปถึงของสะสมแบบที่ผู้ชายชอบสะสมกันก็ด้วย เธอไม่เข้าใจเอาเสียเลยจริง ๆ นิสัยข้อนี้ของคุณผู้ชาย อะไรที่ผู้หญิงควรเก็บ เขากลับทิ้ง อะไรที่ผู้หญิงบอกวานาจะทิ้ง เขากลับเก็บไว เฮอ....

ผู้ชายควรรู้ไว้ : เก็บอะไรไม่ว่ากัน เพียงแต่ไอ้ข้าวของใช้ส่วนตัวของคุณเอง ก็ควรเก็บให้เป็นระเบียบง่ายต่อการหยิบใช้ บางทีถามว่า แวนดา หรือที่โกนหนวดของคุณอยู่ที่ไหน เอ้า ถามอะไรง่าย ๆ ผู้หญิงเขาไม่รู้ เพราะคุณไซคนเดียว

พฤติกรรมที่ 9 : ดูโทรทัศน์น้อย ๆ หน่อยเถอะนะคนดี

ฟังดูเป็นกิจกรรมของคุณพ่อผู้เกษียณอายุแล้ว ที่คิดอะไรไม่ออกก็ได้แต่หันหน้าทีวีอย่างเดียว นั่งแช่ดูแต่โทรทัศน์ ไม่เพียงสนใจจะขึ้นแล้ว ฟงยังหลามไม่รู้ตัว รู้อีกทีก็สายซะแล้ว คุณผู้ชายวัยกำยำล่ำสัน ลองเอาเวลายามคุณกลับบ้านแล้วนั่งจุ่มปุ๊กอยู่หน้าทีวีตั้งแต่ 4 ทุ่ม ถึง 8 โมงเช้าของอีกวัน ไปออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอย่างอื่น ซักจึรยาน เล่นกับสุนัข อ่านหนังสือหรือรดน้ำต้นไม้ดูบ้าง

ผู้ชายควรรู้ไว้ : อากาศนอกบ้านเขามีไว้ให้สูดเข้าปอดเสียบ้าง ออกไปเดินรับลม จรรโลงปอดกันหน่อย

ยึดเส้นยึดสาย ดูดอกไม้ข้างทาง ดึกว่าดูแต่ทีวีเยอะ ผู้หญิงบ่นเพราะเธอรักนะจะบอกให้

พฤติกรรมที่ 10 : ดูวันหมดอายุข้างขวด

จะบอกว่าผู้ชายน้อยคนเหลือเกิน ที่จะพลิกฉลากนม ปลากระป๋อง กระทั่งยา ยามที่จับจ่ายหรือบริโภคด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่มกกิน ไม่มีหนุตกลงไปตายเป็นไข้ได้ อีกอย่างหนึ่ง เคลียร์ของออกจากตู้เย็นเสียบ้าง (ปัญหาที่พบบ่อยของชายโสด) เขาจะอ้างว่า ลืมครับ ลืมใส่ใจนะสิครับ อีกอย่างก็รีบด้วยตอนช้อปปิ้ง จะซื้อของอยู่นานไม่ได้ มันเมื่อยและหมดแรง คว้าอะไรได้ก็หยิบใส่ตะกร้าแล้ว

ผู้ชายควรรู้ไว้ : จริงอยู่ว่าการหมักอาหารไว้ในตู้เย็น หรือกินยาลืมเขย่า เอ๊ย อ่านฉลากวันหมดอายุ ไม่เห็นจะทำความเดือด รอนให้ใคร แต่มันอาจฆ่าคุณตายได้ กินยา หรืออาหารหมดอายุเนี่ย นอกจากคุณภาพชีวิตจะดีขึ้น คุณอาจประหยัดได้มากขึ้นอีก เพราะเรียบเรียงดูว่าต่อไปอะไรควรซื้อ

พฤติกรรมที่ 11 : อย่าเก่งมาก ให้มืออาชีพเขาจัดการบ้าง

จริงอยู่ผู้ชายมีทักษะในการซ่อมแซม และมีนิสัยอยากรู้อยากเห็น ช่างคิดและแกะประดิษฐ์ ก็แมนดีอยู่หรอก แต่บางทีชาวของในบ้านพัง เป็นความทาทายของคุณผู้ชายผสมกับฟอรัมเกก ๆ วาของแค่นี้ซ่อมได้ เรื่องหมูๆ คุณนะเก่งในใจแฟนสาวเสมอ ต่อให้ไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้ายิ่งซ่อมยิ่งแจ่มแล้ว จะทำไปเพื่ออะไร เสียของเปล่าๆ

ผู้ชายควรรู้ไว้ : หลังคารั่วยังพอนขึ้นไปอุดได้ ถ้ามีบันไดลิง แต่ดาวเทียมเสียนี่เรียกช่างดีกว่าไหม เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนที่คุณรัก ผู้หญิงต้องขอขอบคุณที่แสดงความเป็นชายให้เราอบอุ่นใจ

พฤติกรรมที่ 12 : โปรดอย่าถูกสะกดใจโดยขนาดหน้าอก

มีของบางอย่างไม่ก็ขึ้นในโลกนี้ ที่จะดึงดูดสายตามผู้ชายได้ไวกว่าความเร็วแสง หนึ่งในนั้นคือหน้าอกตุ่มๆ ของผู้หญิงที่เพียงแคเดินผ่าน ไม่นับต่อนั่งจ้องเหมือนถูกสะกดอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ หรืองานพรมแดงในโทรทัศน์ ข้างนาอนิจจา

ผู้ชายควรรู้ไว้ : ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ หน้าอกเล็กๆ แบนๆก็ควรได้รับการใส่ใจจากเพศชายบ้าง แม้ปริมาณจะห่าง แต่คุณภาพก็ไม่ต่างกัน นางสาวไขดาวฝากบอก

เธอบอก ไม่ เขาบอก ใช่

เธอ ทิ้ง เขา เก็บ

เธอ ใส่ใจ เขา ถอดใจ

เขาและเธอสวนทางกันขนาดนี้ แปลกแต่จริง ที่เหมือนมีคลื่นอะไรบางอย่างมาปรับให้สองเรา เขาและเธอลงตัว หรือพลังงานนั้นหนอ จะเรียกว่า ความรัก